

บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อัครมุขนีรัตน์

วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล

อาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

28 มิถุนายน 2015

บทอ่าน กล 12: 1-11 ; 2 ทธ 4: 6-8, 17-18 ; มธ 16:13-19

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 153, 424, 440, 442, 552, 553, 586, 869, 881, 1444, 1969

จุดเน้น พระเจ้าทรงรักเราเสมอ แม้เราทำผิด

นักบุญ 2 องค์ในพระคัมภีร์ที่เราสามารถเลียนแบบ คือ นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เราจำ**นักบุญเปโตร** ได้ที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ตอนก่อนพระเยซูเจ้าจะถูกตัดสินและถูกตรึงกางเขน **นักบุญเปาโล** ชื่อเดิม คือ เขาโล ได้เบียดเบียนคริสตชน ท่านทั้งสองได้มีอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่กระนั้นทั้งสองกลับกลายเป็นนักบุญเด่น พระเยซูเจ้าทรงตั้งพระศาสนจักรบนศิลาความเชื่อของนักบุญเปโตร และพระองค์ได้ประจักษ์ส่วนตัวหานักบุญเปาโล ระหว่างทางไปเมืองดามัสกัส (เมืองหลวงของประเทศซีเรีย) เพื่อเรียกเปาโลให้กลับเป็นอัครสาวก ผู้ประกาศพระวรสารแก่บรรดาคนต่างความเชื่อ

นักบุญทั้งสองนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแผนการใช้เราตามเงื่อนไขมนุษย ความรักของพระเจ้าต่อเรามีได้ถูกทำลายด้วยบาปแรกของอาดัมเอวา **หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก** สอนเราว่า หลังจากอาดัมและเอวาตกในบาป พระเจ้า “ได้ช่วยชีวิตพวกเขาให้มีความหวังแห่งความรอดพ้น” พระเจ้าได้ทรงสัญญาการไถ่กู้ และพระองค์ไม่เคยยกเลิกสัญญา ตั้งแต่นั้นมา เพื่อแสดงความปรารถนาช่วยเหลือและเอาใจใส่มนุษยชาติ พระเจ้าทรงปรารถนา “ให้ชีวิตนิรันดรแก่มนุษยทุกคนผู้แสวงหาความรอดพ้นด้วยความเพียรทำความดี” (CCC 55) ดังนั้นให้เราติดตามนักบุญเปโตร นักบุญเปาโล และบรรดานักบุญอื่นๆ โดยเน้นการทำดีสำหรับผู้อื่น ไม่ว่าชีวิตของเราจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเท่าไร หรือเราได้ทำความผิดหนัก ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และทรงอภัยบาปของเรา พระองค์ทรงกระทำทั้งหมดด้วยความรักเมตตาและการให้อภัย พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ เราจึงควรแบ่งปันความรักนี้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น

เราไม่รู้ว่เมื่อใดพระองค์จะเสด็จกลับมา (เราไม่รู้ว่าจะสิ้นชีวิตไปหาพระองค์เมื่อใด) ดังนั้นจึงเป็นข้อเรียกร้องที่เราเห็นนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล เป็นแบบอย่างคริสตชนให้อุทิศตนตาม นักบุญทั้งสองได้เสริมกำลังพระศาสนจักรยุคแรก โดยอาศัยประจักษ์พยานชีวิตพระวรสาร (คำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า) ดังที่เราได้รับเรียกให้ทำในวันนี้ เราจำเป็นต้องติดตามแบบอย่างที่นักบุญเปโตรและเปาโลมอบให้ เพราะท่านทั้งสองรู้จักหนทางนำไปสู่ชีวิตนิรันดร

พระสังฆราช วีระ อัครมุขนีรัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(เมษายน - มิถุนายน 2015), หน้า 256-257.